

5/14/2023

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Tháng Năm là tháng đặc biệt kính Đức Mẹ. Thứ Sáu tuần trước, các em trường St. Anthony chúng ta đã tham gia buổi lễ dâng hoa tháng Năm tuyệt đẹp với lời cầu nguyện cảm động dành cho Đức Mẹ của các em nữ sinh lớp 8. Ngày 13 tháng 5, chúng ta sẽ cử hành lễ kính Đức Mẹ Fatima, và ngày kết thúc tháng hoa với ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng Năm. Để thêm vào việc tận hiến của chúng ta cho Đức Mẹ, Giáo xứ St. Anthony, một lần nữa, đón nhận một trong bốn Bông Hồng Bạc (Silver Roses) di chuyển đồng thời dọc theo các tuyến đường khác nhau từ Canada đến Mexico qua 38 tiểu Bang của Hoa Kỳ, và 5 tỉnh của Canada trước khi gặp nhau tại Laredo, Texas, rồi di chuyển đến Mexcico qua Cầu Quốc Tế. Thứ Sáu ngày 19 tháng 5, chúng ta sẽ đón một trong 4 Bông Hồng Bạc này. Xin hãy tham gia với giáo xứ tại nhà thờ ngày thứ Sáu 19/5 lúc 6 giờ tối, nhóm Hiệp sĩ Knight of Columbus sẽ hướng dẫn chúng ta vào giờ cầu nguyện đặc biệt, "One Life, One Rose – Một cuộc đời, Một Bông hồng", của Chương trình Bông hồng Bạc Đức Mẹ Guadalupe, đi kèm với việc tiếp nhận Bông hồng Bạc. Nguyện xin cho việc tận hiến của chúng ta cho Đức Mẹ luôn dẫn chúng ta đến người Con yêu dấu của Mẹ.

Cuối tuần này chúng sẽ tiếp đón thầy chủng sinh Joseph Tapia-Beeman đến chia sẻ câu chuyện ơn gọi của mình, và khuyến khích hỗ trợ cho Chương trình Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA) của chúng ta. Giáo xứ quê nhà của thầy Joseph là Giáo xứ St. Stephen the Martyr. Thầy Joseph tự hào là học sinh tốt nghiệp từ trường St. Anthony. Hiện nay Thầy đang hoàn tất năm mục vụ tại Giáo xứ St. Luke ở Shoreline. Tôi rất biết ơn lòng quảng đại của thầy tham gia thánh lễ và chia sẻ hành trình đức tin của mình với chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Đóng góp Mục vụ Hàng năm (Annual Appeal).

Xin hãy cùng với tôi nói vài lời tri ân và biết ơn Kristen Abbananto. Kristen đã phục vụ giáo xứ trong vị trí Trợ tá Mục vụ Truyền Giáo cho người lớn suốt 4 năm qua. Đang khi vợ chồng Kristen chuyển chỗ ở đến Oklahoma, chúng ta cầu xin Chúa ban muôn phúc lành và dâng lời tạ ơn Chúa cho sự phục vụ quảng đại, và vị tha của Kristen cho cộng đồng giáo xứ chúng ta.

Niềm vui Phục Sinh+



*Cha Tom
Chánh xứ*